

**DANH MỤC HỒ SƠ YÊU CẦU THEO TỪNG MỤC ĐÍCH
CHUYỂN TIỀN ĐI NƯỚC NGOÀI TRÊN VCB DIGIBANK**

STT	Mục đích	Đối tượng thực hiện chuyển	Hồ sơ yêu cầu
1	Học tập ở nước ngoài (học phí và các chi phí liên quan)	<ul style="list-style-type: none"> - Du học sinh. - Thân nhân (Cha mẹ đẻ/vợ chồng/anh chị em ruột/con đẻ) của du học sinh, người đi học tập 	<ul style="list-style-type: none"> - CCCD/CMT/Hộ chiếu của người chuyển tiền. - Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân (nếu người chuyển không phải du học sinh) giữa người chuyển tiền và du học sinh (giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ phù hợp khác). - Hộ chiếu của du học sinh và giấy tờ hợp lý chứng minh du học sinh đang học tập ở nước ngoài (visa, thẻ sinh viên, hoặc giấy tờ phù hợp khác). - Thông báo của nước ngoài về học phí, chi phí sinh hoạt và các chi phí khác
2	Khám chữa bệnh ở nước ngoài (viện phí và các chi phí liên quan)	<ul style="list-style-type: none"> - Người khám chữa bệnh. - Thân nhân (cha mẹ đẻ/vợ chồng/anh chị em ruột/con đẻ) của người khám chữa bệnh. 	<ul style="list-style-type: none"> - CCCD/CMT/Hộ chiếu của người chuyển tiền. - Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân (nếu người chuyển không phải người khám chữa bệnh) giữa người chuyển tiền và người khám chữa bệnh (giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, hoặc giấy tờ phù hợp khác). - Hộ chiếu của người khám chữa bệnh và giấy tờ hợp lý (Giấy tiếp nhận khám chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh nước ngoài, giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh trong nước, visa, vé máy bay...). - Thông báo của nước ngoài về chi phí khám chữa bệnh, chi phí sinh hoạt và các chi phí khác liên quan.
3	Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài	<ul style="list-style-type: none"> - Thân nhân (cha mẹ đẻ/vợ chồng/anh chị em ruột/con đẻ) của người ở nước ngoài 	<ul style="list-style-type: none"> - CCCD/CMT/Hộ chiếu của người chuyển tiền. - Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân giữa người chuyển tiền và người nhận trợ cấp (giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ phù hợp khác). - Giấy tờ phù hợp chứng minh người nhận trợ cấp đang cư trú ở nước ngoài (Hộ chiếu nước ngoài; Thẻ định cư, thẻ cư trú ở nước ngoài; Văn bản xác nhận của lãnh sự/cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại;...).